

สารจาก นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์



ท่านสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่เคารพรักทุกท่าน

วารสารพยาบาล ปีที่ 63 ฉบับที่ 4 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย ก่อนขึ้นปีใหม่ 2558 ซึ่งจะเป็นปีที่ 64 ของวารสารพยาบาล และจะครบรอบเป็นที่ 88 ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพสตรีสมาคมแห่งแรกในประเทศไทย สมาคมพยาบาลฯ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งด้วยความร่วมแรง ร่วมใจของพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งกรรมการฝ่ายวารสารพยาบาลที่ได้ช่วยให้สมาคมพยาบาลฯ ได้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและความรู้ใหม่ในศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพในระดับประเทศและนานาชาติ และสร้างความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ทั้งในสาขาการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาลและการวิจัย

ในนามของคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลฯ ขอรายงานกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในช่วงปี 2557 ดังต่อไปนี้

เดือนมกราคม เริ่มต้นปีในวันที่ 2 มกราคม 2557 ผู้แทนของคณะกรรมการอำนวยการได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.)

เดือนกุมภาพันธ์ คณะกรรมการเตรียมการจัดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2557 ซึ่งสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้าเพื่อให้ทันการประชุมในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เดือนมีนาคม จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 14 มีนาคม ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีการมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัย แก่นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีการบรรยาย เรื่อง Social Media in Nursing: โอกาสหรือภัยคุกคาม โดยนายแพทย์ นวนรรณ ธีระอัมพรพันธุ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ประมาณ 400 คน

เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่ครบรอบการสถาปนา สมาคมพยาบาลฯ ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรพยาบาลอาวุโส งานวันพยาบาลสากลในปีนี้ได้เลื่อนจัดเป็นเดือนมิถุนายน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากลและประทานรางวัลแก่พยาบาลดีเด่น ภายใต้คำขวัญของวันพยาบาลสากลที่ ICN กำหนดในปีนี้

คือ “NURSES: A force for change, A vital resource for health” แปลเป็นไทยว่า “พยาบาล: พลังสู่การเปลี่ยนแปลง ชุมพลังแห่งสุขภาพ” งานดังกล่าวจัดในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรม Prince Palace เพื่อรำลึกถึง Miss Florence Nightingale ผู้ก่อตั้งวิชาชีพการพยาบาล

สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัจจร เขตพื้นที่ภาคกลางที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2557 คือ ครั้งแรก 29 กรกฎาคม 2557 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้รับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก ผลการประเมินส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการจัดประชุมสัจจร เช่นนี้ต่อไป

เดือนตุลาคม ได้ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดปาฐกถาของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีนี้คือ Professor Dr. Shiela Tlou จากประเทศ Botsawana ซึ่งจัดที่อาคารนครินทร์ศรี สภาการพยาบาล ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557

ผลงานของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับศูนย์การพัฒนานาวิชาชีพระพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปีที่ผ่านมา คือการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนากาเรียนฉบับที่กทางการพยาบาล กฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ

งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแปลเอกสารของ ICN สำหรับวันพยาบาลสากล ซึ่ง ICN อนุญาตให้แปลเป็นภาษาไทย และได้ไปเข้าร่วมการประชุม The 15th ICN Asia Workforce Forum (AWFF) และ The 11th Alliance of Asian Nurse Association (AANA) ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557 ในประเด็นเรื่องปัญหากำลังคนของพยาบาลในประเทศ ASEAN และปัญหาผู้สูงอายุของประชาชน

งานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้พยาบาลปฏิบัติตามจรรยาบรรณปฏิบัติสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรมในการควบคุมยาสูบในบทบาทของพยาบาลทั้งในด้านการป้องกันผู้สูบบุหรี่รายใหม่ มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 30 สถาบัน การให้บริการในการเลิกบุหรี่ การป้องกันผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสอง มีการดำเนินงานทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน และในเรือนจำ ตลอดจนดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผลการดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์ บรรลุตัวชี้วัดในการดำเนินงาน มีการพัฒนาหลักสูตรให้งานการควบคุมยาสูบบูรณาการเข้าสู่งานประจำ และอยู่ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาพยาบาล และได้ขยายภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการประสานพลังร่วมแรงกันในปีเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาคมพยาบาลฯ มีการเตรียมการอย่างแข็งขัน สำหรับการจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 15 ปี 2558 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกๆ 4 ปี ในครั้งที่ 15 คาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2558 หัวข้อการประชุมคือ “Future of Nursing: Leading Change Advancing Health in ASEAN Community” ใช้ภาษาไทยว่า “อนาคตการพยาบาล: นำเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาพประชาคมอาเซียน” จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เตรียมพร้อม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดบันดาลพรแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลทุกท่าน ให้เปี่ยมด้วยกำลังกาย กำลังใจ สามารถรวมพลังพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ก้าวหน้าสมดังที่ตั้งความหวังตลอดปีใหม่ 2558 และขอท่านคงให้การสนับสนุนในการร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ ด้วยดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรวมพลังนำความเจริญก้าวหน้าสู่วิชาชีพการพยาบาลของเราและมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพภาวะของประชาชนชาวไทยและชาวโลกสืบต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

จาก

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ